



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
26 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. สถานการณ์ในประเทศ-จับตาเปิดเทอม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, hfocus, prd., sonthitalk, news1live, mcot)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายงานประจำสัปดาห์พบผู้ติดเชื้อโควิดในระบบเพิ่มมากขึ้น เป็นหลักพันราย ว่า อายากังวลจำนวนผู้ติดเชื้อ แต่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิต ย้ำให้ไปรับวัคซีน หากมีอาการสงสัยให้ตรวจ ATK และสวมหน้ากากอนามัย

- รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. กล่าวว่า โควิด 19 เริ่มคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเชื้อทั้ง 2 ชนิด มีวัคซีนและยารักษา ระบาดช่วงหน้าฝน ตัวการสำคัญที่สุดในการแพร่คือเด็กนักเรียนในช่วงเปิดเทอม ปีนี้จึงควรฉีดวัคซีนโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่พร้อมกัน ส่วนกรณีที่พบว่าติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการตาแดงนั้น เชื้อไวรัสทางเดินหายใจมีโอกาสทำให้เกิดอาการทางตาอยู่แล้ว แต่เล็กน้อย ส่วนเคสในอินเดียทางการแพทย์กำลังจับตามองว่าจริงหรือไม่ ขณะนี้มีการแนะนำแพทย์ว่าหากพบผู้ป่วยที่ตาแดง ตาแฉะ ขอให้ตรวจ ATK ช่วงสัปดาห์ที่แล้วพบผู้ป่วยเด็ก 2 คน ตาแฉะเป็นพี่น้อง แต่ตรวจไม่พบเชื้อโควิด ขณะที่มีแพทย์บางคนส่งข้อมูลเข้ามาว่าพบผู้ป่วยตาแฉะเป็นผู้ใหญ่ ตรวจโควิดพบว่าเป็น จึงคาดว่า เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นโควิด 19 แล้วทำให้มีตาแดง ตาแฉะได้

- นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. ทหารเรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 15 พ.ค. นี้ ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับ ปลัด สธ. ถึงมาตรการป้องกัน มีข้อสรุปร่วมกันว่าจะมอบหมายให้ สพฐ. สอศ. และ สสจ. ร่วมทำความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนโควิด 19 โดย สสจ. จะอำนวยความสะดวกให้นักเรียนฉีดวัคซีนในสถานศึกษา

**สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :** นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (ข่าวสด, TNN, workpointtoday, infoquest)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 สัปดาห์ที่ผ่านมา (16-22 เม.ย. 2566) พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,088 ราย ปอดอักเสบ 73 ราย ใส่ออกซิเจน 35 ราย และผู้เสียชีวิต 5 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่า 2 เท่า พบกระจายในหลายจังหวัดโดยเฉพาะเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในสมาชิกครอบครัว สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 5 รายเป็นกลุ่ม 608 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. ได้ปรับคำแนะนำแนวทางการฉีดใหม่ให้เป็นการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี ขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับวัคซีนก่อนเข้าฤดูฝน ปีละ 1 เข็ม สามารถใช้วัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ โดยให้ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือหลังติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยฉีดคนละข้าง


**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thebangkokinsight)

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพลส์ว่า ข้อมูลจาก GISAID รายงานโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.16.x พบเพิ่มขึ้นเป็น 42 ประเทศทั่วโลก ทาง Nextstrain ได้กำหนดรหัสสำหรับ XBB.1.16 ให้เป็น clade 23B แล้ว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างเป็นระบบ เห็นได้ว่า XBB.1.16.x มีสมรรถนะการแพร่ที่เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม มีรายงานจากหลายประเทศทั่วโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับไทยมีคนติดเชื้อและป่วยเพิ่มขึ้นมากอย่างชัดเจน จำนวนรายสัปดาห์ 16-22 เม.ย. ผู้ป่วยรักษาใน รพ. 1,088 ราย สูงกว่าสัปดาห์ก่อน 2.5 เท่า คาดประมาณจำนวนติดเชื้อใหม่รายวันอย่างน้อย 7,772-10,794 ราย ย้ำว่าเมื่อติดเชื้อควรแยกตัวจากผู้อื่น 7-10 วัน จนกว่าจะไม่มีอาการ ตรวจ ATK ซ้ำแล้วได้ผลลบจึงค่อยมาทำงานหรือใช้ชีวิต และป้องกันตัวเคร่งครัดจนครบ 14 วัน

### 2. เฝ้าระวังสายพันธุ์+ผลตรวจหาเชื้อโควิด XBB.1.16.1

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ, มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, newtv, hfocus, prd., thereport, js100, workpointtoday, thebangkokinsight, sonthitalk, news1live, pptvhd36, thailandplus, เพจสรยุทธ)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์ อัปเดตสถานการณ์การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 และสายพันธุ์ที่เฝ้าติดตามในประเทศไทย ว่า พบ XBB.1.16 เพิ่ม 6 ราย XBB.1.16.1 จำนวน 1 ราย ยอดรวมทั้งคู่ 34 ราย โดยสายพันธุ์หลักยังเป็น XBB.1.5 ในขณะที่ BN.1 ซึ่งเคยเป็นสายพันธุ์หลักในไทยตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2565 มีสัดส่วนลดลง นอกจากนี้ กรณีผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก ผลการตรวจหาเชื้อพบเป็น XBB.1.16.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>XBB.1.16 เป็นการกลายพันธุ์แรกที่พบในกลุ่ม XBB.1.16 อาจช่วยให้หลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์แม่ จนถึงขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XBB.1.16.1 จำนวน 2 รายในไทย</p> <p><b>3. เน้นย้ำฉีดวัคซีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, INN, thaigov)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และรับทราบสถานการณ์ระบาดภายในประเทศรายสัปดาห์ตามรายงานของกรมควบคุมโรค ที่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ห่วงกลุ่มเสี่ยง 608 ขอให้รีบเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลในสังกัด สธ. ใกล้บ้าน พร้อมสั่งการให้ สธ. ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 และการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โควิด XBB.1.16 อย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>- นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า ช่วงนี้บางคนอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ บางคนอาจจะเป็นโควิด 19 อาการแยกยาก เริ่มเห็นเคสโควิด 19 นอนไอซียูเพิ่มขึ้น ย้ำอย่าลืมนัดเข็มกระตุ้นทั้งไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19 ส่วนคนติดโควิด 19 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรครุนแรง ให้ไปรับยาต้านไวรัสโดยเร็ว</p> <p><b>4. เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ชุด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, INN, mcot, ch3plus)</p> <p>- ร.ต.ท.วัชรกร ศรีสว่าง รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร ได้รับแจ้งเหตุพบชายเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ อยู่บนที่นอนในบ้าน ซอยวิภาวดี 16/5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ทราบชื่อ นายภาคิน เจริญจิตร อายุ 52 ปี ตรวจ ATK พบผลบวกขณะนี้ รพ.ตำรวจ อยู่ระหว่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต</p> <p>- ร.ต.อ.สุวัฒน์ ดีพลงาม รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ภายในห้องที่หอพักแห่งหนึ่ง ถ.สกุลดี เขตหนองจอก กทม. ทราบชื่อ นายนาวิทร์ เขาวรรักษ์ อายุ 22 ปี ตรวจสอบผล ATK เป็นบวก แพ้นให้การว่า ก่อนหน้านี้นี้ 3-4 วัน ผู้ตายมีอาการป่วย และบ่นว่าแน่นหน้าอก</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สานต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, mcot, newtv, news1live, INN, plewseengern)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประธานเปิดงานเสวนา "ประเทศไทยกับการก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชกัญชงและกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ" ณ ห้องประชุมสินธร โรงแรมสินธร เคมปินสกี กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า การที่ปลดล็อกกัญชาออกมาเพราะเห็นประโยชน์ ส่วนเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้ทำแบบปุปปบ แต่ได้ให้เวลากับการสื่อสารความรู้ สร้างความเข้าใจมาอย่างยาวนาน พร้อมย้ำว่ามีประกาศ สธ.ควบคุมและประกาศฉบับนี้ใช้จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายได้นับ 100 ราย ทั้งนี้ การกลับไปเป็นยาเสพติด ทุกอย่างต้องตั้งต้นใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย หากตนได้กลับเข้าไปในสภาฯ จะเดินหน้า พ.ร.บ กัญชาต่อไป</p> <p><b>2. จัดตั้งสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เผยได้รวมตัวองค์กรธุรกิจระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชงและกัญชา ทั้งในส่วนฟาร์มปลูก โรงงานสกัด และโรงงานผลิตอาหารและยา จัดตั้งสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD จากพืชกัญชงคุณภาพสูง ซึ่งสมาคมฯ ร่วมมือกับบริษัทกว่า 20 แห่งลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงกัญชากว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมยืนยันไม่สนับสนุนให้ใช้เพื่อการสันตนาการ และร่วมมือกับภาครัฐในการปลดล็อกข้อกำหนดที่ซับซ้อน เพื่อให้สารสกัด CBD และ THC ถูกใช้เพื่อสุขภาพและการแพทย์อย่างแท้จริง</p> <p><b>3. ขายกัญชาออนไลน์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ภาพการจำหน่ายกัญชาออนไลน์ ระบุ ขายเกลื่อนบนออนไลน์ ประเทศไทยกัญชาเสรีไปแล้ว นี่คือผลงานเด่นพรรคภูมิใจไทย จนรอบนี้ไม่กล้าเอามาหาเสียง ผักพื๋องประชาชนใช้สิทธิ์ 1 เสียงเพื่อหยุดกัญชาเสรี</p>	<p>- มอบข้อมูล กรมการแพทย์ แผนไทยฯ</p>

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p><b><u>รณรงค์เด็กฉีดวัคซีนพื้นฐานให้ครบ</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ prd</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ.เป็นประธานเปิดกิจกรรม World Immunization Week 2023 : Vaccine for Everyone “Episode I : สร้างภูมิคุ้มกันวัย ทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)” ภายใต้กรอบแนวคิด “Vaccine for Everyone” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และรณรงค์ให้เด็กไทยได้รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่</p>	-
<p><b><u>เปิดศูนย์ร่วมมือเปลี่ยนใจฟัลโมนาริฯ ในเด็ก</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (Hfocus, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งและเปิดศูนย์เชี่ยวชาญเปลี่ยนใจหัวใจฟัลโมนาริทางสายสวนในเด็กและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยหัวใจในเด็ก ขยายความร่วมมือและผลักดันผลงานทางวิชาการงานวิจัย การทำ Benchmarking โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนใจหัวใจ โดยความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , ศูนย์โรคหัวใจภาควิชาสาธาณสุขศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ , ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี , สถาบันโรคทรวงอก , รพ.มหาราชนครราชสีมา , รพ.สุราษฎร์ธานี และรพ.หาดใหญ่</p>	-
<p><b><u>รณรงค์วันมาลาเรียโลก 2566</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อกำจัดโรคไข้มมาลาเรีย” ยกระดับมาตรการจัดการการระบาดในพื้นที่แพร่เชื้อ มุ่งเป้าสู่ประเทศไทยปลอดไข้มาลาเรียภายในปี 2567 พร้อมส่งมอบชุดตรวจเชื้อมาลาเรียแบบรวดเร็ว และมังซุบสารเคมี ให้กับ 6 จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์</p>	-
<p><b><u>เดือนเด็กฉีดวัคซีนกันโรคหัด 2 เข็ม</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคหัด ตั้งแต่ 1 ม.ค.-19 เม.ย. 66 มีรายงานผู้ป่วย 79 ราย พบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี ไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน คาดว่าช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น บางรายพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด (MMR) ตั้งแต่วัยเด็ก แนะนำให้ฉีด 2 เข็ม</p>	-
<p><b><u>แนวโน้มใช้บัตรทองเข้ารับรักษาทุกที่เพิ่มขึ้น</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mgronline</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงผลการดำเนินการ 30 บาทรักษาทุกที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิในปีงบประมาณ 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.5 แสนคน รวม 517,961 ครั้ง โรคที่เข้ารับบริการมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1.โรคหวัดหรือไข้หวัด 2.ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 3.การเย็บแผลและตัดไหม 4.โรคโควิด 19 5.เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน 6.อาหารไม่ย่อย 7.การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 8.โรคฟันผุ 9.โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ และ 10.อาการเวียนศีรษะ มึนงง หน้ามืดตาลาย คลื่นไส้อาเจียน</p>	-
<p><b><u>ทลายเครือข่ายอาหารเสริมลดความอ้วน</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, pptvhd36, thaipbs, mcot, nationtv)</p> <p>- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ อย. แกลงผลการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย อาหารเสริมลดความอ้วนยี่ห้อ เอ็นคิว เอส क्रอส (NQ S Cross) ผสมไซบูทรามิน การตรวจค้น สถานที่ผลิต ผู้จัดจำหน่าย (เจ้าของผลิตภัณฑ์) และเครือข่ายตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.ตาก, จ.สุโขทัย และพิษณุโลก จำนวน 4 จุด จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ตรวจยึดของกลาง 17 รายการ รวมกว่า 7,000 กล่อง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท</p>	-
<p><b><u>รวบรวมเงิน เดือน</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, pptv36, healthserv, ch3plus, headtopics)</p> <p>- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ อย. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเถื่อน ย่านเขตประเวศ กทม. หลังได้รับแจ้งจากผู้บริโภคว่า มีเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ "หมอเถียรแพทย์แผนจีน" โฆษณาสรรพคุณการรักษาที่เกินจริง ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวนกว่า 60,000 แคปซูล</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และเครื่องจักรสำหรับผลิตสมุนไพรจีน มูลค่ากว่า 800,000 บาท	
<b>ติดตามตำแหน่งนักสาธารณสุข</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจเราร์กวิขาชีพรสาธารณสุขชุมชน - แอดมินเพจใช้ชื่อ หยก นรภัทร โพสต์ว่า ยังติดตามเรื่องกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขอยู่ ถือเป็นมวยปลายยกสุดท้าย	-
<b>Serial Killer</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Varoth Chotpitayasunondh - นพ.วรงค์ โชติพิทยาสุนนท์ กล่าวถึง กรณีข่าวพบผู้เสียชีวิตนับ 10 ราย จากไชยาไนต์ในช่วงเวลาเดียวกัน หากเกิดจากผู้ก่อเหตุคนเดียวจริง เหตุการณ์นี้จะถือว่าเป็นเคสคดียามวาท Serial Killer หรือฆาตกรต่อเนื่อง ซึ่งพบไม่บ่อยในไทย โดยมีแรงจูงใจมากมาย ตั้งแต่โกรธแค้น รั้งใจ ผลประโยชน์ เรียงร้อยความสนใจ แรงกระตุ้นทางเพศ และอาการเจ็บป่วยทางจิต	-
<b>ผู้โรไขใช้เลือดออกกระบาดด้วยอะตอมรังสี</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ - นักชีววิทยาของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติอาร์เจนตินา แก้ปัญหาการระบาดของโรคนิวเคลียร์โดยการทำให้มันหยุด ด้วยการใช้อะตอมของรังสีให้เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมของมัน ก่อนที่จะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ทำมันหยุดแพร่ไปแล้ว 10,000 ตัวต่อสัปดาห์ และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 500,000 ตัว คาดการณ์ว่าจะปล่อยยุงตัวผู้ที่ทำมันหยุดแรกในเดือน พ.ย.	-
<b>ขโมยเงินญาติผู้ป่วย รพศ.อุดรธานี</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด - น.ส.เกวลิน วัย 43 ปี อยู่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พาหลานวัย 6 ขวบ เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี กรณีโดนคนร้ายบุกเข้าไปขโมยเงินในกระเป๋าขณะนอนอยู่ที่เรือนพักญาติ รพศ.อุดรธานี จำนวน 3 พันบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่นำติดตัวมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดูแลลูกสาววัย 24 ปีที่ต้องผ่าตัดสมอง ขอให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายนำเงินมาคืน	-
<b>ดินสอเปลี่ยนไส้ติดรุมูกเด็ก</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เพจไหนกระแส, ch7, amarintv) - โพสต์เตือนอุทาหรณ์ดินสอเปลี่ยนไส้ติดในรูจมูกเด็กมานานกว่า 10 ปี สงก่ลินเหม็น แพทย์หลายแห่งบอกเป็นจุมูกอักเสบเป็นไซนัส จนเด็กอายุ 11 ปี แพทย์ส่องกล้องเห็นและคีบออกมาได้อย่างปลอดภัย	-